

PEACE

ความสงบ



แผ่นพับพระกิตติคุณนี้แปลด้วยคอมพิวเตอร์ หากคุณสามารถแก้ไขหรือปรับปรุงภาษาได้โปรดติดต่อสำนักงานที่ info@angp.co.za

"ถ้าวันนี้คุณรู้แล้วว่าอะไรคือสิ่งที่จำเป็นสำหรับความสงบสุข!" ลูคา 19:42
เมื่อเรามองไปรอบ ๆ และเห็นสิ่งต่าง ๆ
ที่เกิดขึ้นในโลกทุกวันนี้เป็นที่ชัดเจนสำหรับเราทุกคนว่าไม่มีสันติภาพในโลก
ทุกที่ที่คุณได้ยื่นเกี่ยวกับการต่อสู้การฆาตกรรมสงครามและข่าวลือเกี่ยวกับ
สงคราม ไม่สำคัญว่าคุณจะเปิดหนังสือพิมพ์ฉบับใดคุณจะพบว่ามีสิ่งเลวร้าย
ที่ผู้คนทำต่อกันเพราะบาปความเกลียดชังและความหึงหวง ผู้ยิ่งใหญ่ของโลก
พยายามมาหลายปีแล้วที่จะนำสันติสุขมาสู่โลกและยังไม่มีใครประสบความสำเร็จ
แต่โลกจะตกอยู่ในสภาพเช่นนี้
แต่เป็นเรื่องน่าเศร้าที่ต้องบอกว่าบ้านของเราหลายคนก็ไม่มีมีความสุขเช่น

กัน ที่แย่มากที่สุดก็คือความจริงที่ว่ามีคนจำนวนมากในโลกทุกวันนี้ที่ไม่มี ความสุขในจิตวิญญาณของตนเองและนี่คือที่มาของปัญหาทั้งหมด

เหตุใดจึงไม่มีความสุข

ในตอนแรกพระเจ้าทรงสร้างโลกเช่นเดียวกับหญ้าดอกไม้น้ำและสัตว์ทั้งหมดที่อาศัยอยู่ใต้น้ำเช่นเดียวกับที่อาศัยอยู่บนพื้นดิน พระเจ้าทรงสร้างอาดัมและเอวาด้วยและในการสร้างทั้งหมดนี้มีสันติสุข อาดัมและเอวาไม่กลัวสัตว์ใด

และสัตว์เหล่านั้นอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุขและมีความสุข และสามารถเดินไปข้างๆสิงโตได้และสิงโตจะไม่ทำร้ายมัน เหนือสิ่งอื่นใดคือสันติสุขระหว่างพระเจ้าและมนุษย์และพระเจ้าเคยเสด็จมาในเวลาเย็นและเดินคุยกับอาดัมและเอวา พวกเขาไม่มีความกลัวในใจที่มีต่อพระเจ้าและรอคอยที่พระองค์จะมาเยี่ยมพวกเขา

จากนั้นซาตานซึ่งเป็นศัตรูของสันติภาพได้เข้าไปในงูและล่อลวงอาดัมและเอวาให้ทำบาปเพราะบาปอยู่ที่ไหนไม่มีสันติสุข ซาตานบิดาแห่งการโกหกบอกพวกเขาว่าพวกเขาจะไม่ตายแม้ว่าพวกเขาจะไม่เชื่อฟังพระเจ้าและรับผลไม้มที่พระเจ้าบอกไม่ให้กิน เช่นเดียวกับหลาย ๆ

คนยังคงไปในวันนี้มากฟังเสียงของปีศาจเพื่อให้อดัมและอีฟทำในสิ่งที่มารล่อลวงให้พวกเขาทำและทำบาปต่อพระเจ้า ในขณะที่นั้นความสุขที่พวกเขาเคยมีก็ทิ้งพวกเขาไป

ความสงบและความงดงามทั้งหมดที่พระเจ้าสร้างขึ้นตอนนี้ถูกทำลายลงด้วยการทำบาปเพียงครั้งเดียวและความกลัวเข้าสู่จิตใจของอาดัมและเอวา

เย็นวันนั้นเมื่อพระเจ้ามาเป็นปกติในการพูดคุยกับพวกเขาพวกเขาซ่อนตัวและมีความกลัวของพระเจ้าปรากฏตัว "บาปเข้ามาในโลกผ่านชายคนหนึ่งและบาปของเขานำความตายกับมัน"

และแม้กระทั่งการที่เราทุกคนมีชีวิตอยู่ในวันนี้ได้กระทำผิดและอยู่ห่างไกลจากพระเจ้าปรากฏตัวประหัย (โรม

5:12 ; 3:23) โดยทั่วไปบาปหนึ่งนำไปสู่อีกสิ่งหนึ่งและทุกวันนี้โลกทั้งโลกกำลังป่วยด้วยบาปและนี่คือสาเหตุที่ไม่มีสันติภาพบนโลก

พระเจ้าต้องการที่จะคืนความสุขอีกครั้งเพื่อโลก

พระเจ้ามองลงมาจากสวรรค์และเห็นความเกลียดชังความกลัวความบาปและความเศร้าและในความรักอันยิ่งใหญ่ของพระองค์พระองค์ทรงส่งพระบุตรมาบังเกิดในที่มันคง ปีแล้วปีเล่าในช่วงคริสต์มาสเราจะนึกถึงคำพูดของทูตสวรรค์ที่ว่า"

อยากแล้ว! ฉันมาที่นี่พร้อมกับข่าวดีสำหรับคุณซึ่งจะทำให้ทุกคนมีความสุขมาก วันนี้ในเมืองของดาวิดพระเจ้าผู้ช่วยให้รอดของคุณประสูติ - พระคริสต์เจ้า! ทนได้นั้นกองทัพทูตสวรรค์ก็ปรากฏตัวขึ้นพร้อมกับทูตสวรรค์และร้องเพลงสรรเสริญพระเจ้า: ขอถวายพระเกียรติแด่พระเจ้าในสวรรค์ที่สูงที่สุดและสันติสุขในโลกสำหรับผู้ที่พระองค์ทรงพอพระทัย" (ลูกา 2: 10-14) พระเยซูถูกส่งมายังโลกนี้"

เพื่อส่องแสงจากสวรรค์แก่ทุกคนที่อยู่ในเงามืดแห่งความตายเพื่อนำทางเราไปสู่หนทางแห่งสันติสุข" (ลูกา 1:79) เอเฟซัส 2:14 ยังบอกเราด้วยว่า "พระคริสต์ทรงนำสันติสุขมาให้เรา" พระเจ้าได้ส่งเจ้าชายแห่งสันติมายังโลกนี้และหากผู้คนในสมัยนั้นยอมรับเพียงเจ้าชายแห่งสันติเท่านั้นพวกเขาจะสามารถมีชีวิตอยู่อย่างสมานฉันท์ได้อีกครั้ง

ผู้คนที่ทำอะไรกับความสงบสุขนั้น?

เช่นเดียวกับอาดัมและเอวาชาวฮิวและคนอื่น ๆ

ในเวลานั้นชอบที่จะไม่เชื่อฟังพระเจ้าและทำตามคำแนะนำของซาตาน พวกเขาปฏิเสธเจ้าชายและเมื่อปีลาตวางพระเยซูและบาร์บัสต่อหน้าพวกเขาพวกเขาก็ตะโกนว่า

"ไปกับพระเยซู! มอบบาร์บัสให้เรา!" กล่าวอีกนัยหนึ่งคือพวกเขากำลังพูดว่า

"กำจัดเจ้าชายแห่งสันติและให้ความเกลียดชังสงครามการฆาตกรรมและบาปแก่เรา" คนเหล่านี้มีเจตจำนงเสรีของตัวเองและพวกเขาสามารถเลือกด้วยตัวเองได้โดยไม่ต้องถูกบังคับ

แต่ถึงอย่างนั้นพวกเขาก็เลือกบาร์บัส วันเวลาที่เรามีชีวิตอยู่นั้นเหมือนกันทุกประการ พระเจ้าให้เราเลือกแล้ว เราสามารถมีพระเยซูเป็นพระเจ้าผู้ช่วยให้รอดและเป็นกษัตริย์ของเราและพระองค์จะนำสันติสุขเข้ามาในชีวิตของเรา เขากล่าวว่า"

สันติสุขคือสิ่งที่ฉันฝากไว้กับคุณ มันเป็นความสงบสุขของฉันเองที่ฉันให้คุณ ฉันไม่ได้ให้มันเหมือนที่โลกทำ อย่ากังวลและอารมณ์เสีย อย่ากลัว.

" (ยอห์น

14:27) บาบในชีวิตของเราได้พรากเราไปจากพระเจ้าและในสภาพบาปของเราเราไม่มีสันติสุขในตัวเอง

แต่พระเยซูทรงยืนอยู่เสมอด้วยแขนที่ยื่นออกมาเพื่อรอรับเรากลับฟื้นฟูเราทำให้เราเป็นบุตรของพระเจ้าและเพื่อ ขอให้เรามี**ความสงบสุข**อีกครั้ง

เราได้รับการบอกเล่าในโรม5: 1"

ตอนนี้เราถูกวางไว้กับพระเจ้าโดยความเชื่อเรามีสันติสุขกับพระเจ้าผ่านทางองค์พระเยซูคริสต์" ไม่มีสิ่งใดในโลกนี้ที่จะทำให้เรามีสันติสุขได้ เงินความร่ำรวยและชื่อเสียงให้มันไม่ได้ เครื่องดื่มก็ให้มันไม่ได้ และการใส่ชื่อของเราลงในม้วนคริสตจักรไม่สามารถให้ได้ มีทางเดียวเท่านั้นที่จะได้รับสันติสุขสำหรับจิตวิญญาณของเรานั้นคือการมาหาพระเจ้าสารภาพบาปของเราต่อพระองค์และหันเหไปจากสิ่งเหล่านั้นและ"

ถ้าเราสารภาพบาปต่อพระเจ้าพระองค์จะรักษาสัญญาและทำในสิ่ง ถูกต้อง: พระองค์จะทรงยกบาปของเราและชำระเราให้บริสุทธิ์จากการทำผิดทั้งหมด"

(1 ยอห์น 1:

9) สันติสุขที่พระเยซูประทานให้เป็นสันติสุขที่เกินความเข้าใจของมนุษย์ (Phil ippians 4: 7) มนุษย์ไม่สามารถอธิบายได้

แต่เราสามารถสัมผัสได้ในชีวิตของเราหากเราเต็มใจที่จะหันเหจากบาปและเพื่อนที่ผิดบาปและหันไปหาพระเจ้าพระเยซูคริสต์และรับใช้พระองค์เท่านั้น เราอาจอยู่ได้โดยปราศจากความสงบสุข

แต่เราไม่สามารถที่จะตายโดยปราศจากสันติได้"

เพราะราชอาณาจักรของพระเจ้าไม่ใช่เรื่องของการกินและการดื่ม

แต่เป็นเรื่องของความชอบธรรมและสันติสุข" (โรม

14:17) ดังนั้นหากเราไม่มีสันติสุขของพระเจ้าในใจเมื่อเราตายเราจะไม่ได้รับการต้อนรับสู่สวรรค์แห่งสันติสุขของพระองค์อย่างแน่นอน

หากเราไม่ยอมรับเจ้าชายแห่งสันติเข้ามาในชีวิตของเราและเราตายในสภาพบาปมีเพียงที่เดียวสำหรับเราและนั่นคือไฟนรกชั่วนิรันดร์ คุณไม่สามารถที่จะตายในสภาพที่คุณเป็นอยู่ในตอนนี้ได้เพราะคุณจะหลงทางชั่วนิรันดร์และพระวาระของพระเจ้าบอกเราว่า

"ครั้นไฟที่ทรมาณพวกเขาจะลอยขึ้นไปตลอดกาล" เป็นนรกชั่วนิรันดร์ซึ่งคนบาปกำลังไปและเราทุกคนได้ทำบาป " ไม่มีใครที่ชอบธรรม" (โรม

3:10) หากคุณต้องการไปสวรรค์มีเพียงสิ่งเดียวที่ต้องทำนั่นคือการสร้างสันติสุขกับพระเจ้าและมีสันติสุขของพระเจ้าในใจของคุณ"

และขอให้สันติสุขที่พระคริสต์ประทานนำทางคุณ" (โกโลซาเย 3:15) ในช่วงคริสต์มาสเราจะนึกถึงการเสด็จมาในโลกนี้ของพระเยซูเพื่อนำสันติสุขมาให้ ในช่วงอีสเตอร์เราได้รับการเตือนว่าผู้คนปฏิบัติเพื่อพระองค์และตรึงพระองค์ไว้ที่กางเขนอย่างไร เพื่อนรักคุณจะเป็นหนึ่งในคนที่ปฏิบัติอาจารยหรือคุณกำลังจะเปิดชีวิตและปล่อยให้พระองค์เข้ามา? มีเพียงวิธีเดียวในการมีสันติสุขของพระเจ้าในหัวใจของคุณนั่นคือการคุกเข่าลงต่อหน้าพระองค์ตอนนี้สารภาพกับพระองค์ว่าคุณเป็นคนบาปและขอให้พระองค์ชำระคุณให้บริสุทธิ์และทำให้คุณเป็นของพระองค์เอง ไม่ว่าคุณจะคิดว่าตัวเองดีแค่ไหนคุณก็ต้องรอด ไม่ว่าคุณจะคิดว่าตัวเองเลวร้ายแค่ไหนพระองค์ก็ยินดีที่จะยอมรับคุณและจะไม่ทำให้ใครหันเห หากคุณยังไม่เคยสัมผัสกับความสงบสุขของพระเจ้าภายในจิตวิญญาณของคุณให้ยอมรับตอนนี้แล้วคุณจะมีความสุขอันยิ่งใหญ่และมีสง่าราศีที่คำพูดไม่สามารถแสดงออกได้ (1 เปโตร 1: 8)

ในงานรับใช้พระกิตติคุณชายชราคนหนึ่งลุกขึ้นยืนและพูดว่า "ฉันมีชีวิตอยู่ในช่วงการปกครองของกษัตริย์สโงศ์ ในช่วงแรกเรามักจะทำสงครามกันและเป็นเวลาที่เลวร้าย ในช่วงรัชกาลที่สองเราประสบกับความอดอยากครั้งใหญ่และเรากินหนูหญ้าและไม้ ในช่วงที่สามศัตรูของเราเอาชนะเราและเรากลายเป็นทาสของพวกเขา แต่ในรัชสมัยของกษัตริย์องค์ที่สามนี้เราได้รับการเยี่ยมเยียนจากกษัตริย์อีกองค์หนึ่งคือราชาผู้ยิ่งใหญ่ราชาที่ตีราชาผู้สงบสุขราชาแห่งความรัก - พระเยซูเจ้าจากสวรรค์! พระองค์ทรงเอาชนะศัตรูและพระองค์ทรงพิชิตใจเรานั้นคือเหตุผลที่ตอนนี้เราอยู่อย่างสันติและอุดมสมบูรณ์และหวังว่าจะได้อยู่กับพระองค์ในสวรรค์ในไม่ช้า"

เพื่อนที่รักยอมจำนนต่อพระเยซูตอนนี้ชีวิตของคุณ ในขณะที่หยุดที่ทางลงสู่นรกหันกลับมาและรับใช้ราชาแห่งราชาและลอร์ดออฟลอร์ด คุณอาจพบว่าเพื่อนของคุณหลายคนจะจากคุณไป แต่จำไว้ว่าพระเยซูได้ตรัสว่า "สันติสุขที่พระคริสต์ประทานจะต้องนำทางคุณในการตัดสินใจของคุณ" (โกโลซาเย 3:15)

นายGschwend

แผ่นพับพระกิตติคุณนี้แปลด้วยคอมพิวเตอร์ หากคุณสามารถแก้ไขหรือปรับ
ปรุงภาษาได้โปรดติดต่อสำนักงานที่ info@angp.co.za

หากคุณพบความรอดในพระคริสต์หรือได้รับพรจากวรรณกรรมพระกิตติคุณ
โปรดแจ้งให้เราทราบ เราขอขอบคุณพระเจ้ากับคุณและระลึกถึงคุณต่อไป
ในคำอธิษฐานของเรา สำหรับหนังสือและแผ่นพับพระกิตติคุณฟรีในกว่า
540 ภาษาโปรดติดต่อเรา:

หัวใจของมนุษย์



This Gospel tract was translated with a computer. If you can correct or improve the language, please contact the office at info@angp.co.za

E-MAIL: info@angp.co.za

ALL NATIONS GOSPEL PUBLISHERS

P.O. Box 2191, PRETORIA, 0001, R.S.A.

(A Gospel Literature Mission financed by donations)

(Reg. No. 1961/001798/08)